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Event  กสทช. เตรยีมเสนอเรือ่งต่อคณะอนุกรรมการกจิการโทรคมนาคม (กทค.) ใหย้ตุกิารประมลูคลื่น 900 
MHz หลงัจากการรบัฟงัความคดิเหน็สาธารณะ เน่ืองจากการใชง้านคลื่นดงักล่าวมคีวามเสีย่งที่จะ
รบกวนสญัญาณคลื่นความถี่ที่ กสทช.จดัสรรให้กระทรวงคมนาคมใช้ส าหรบัการสื่อสญัญาณของ
รถไฟความเรว็สงู 

Analysis  

 

อีไอซีมองว่าการยุติการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมากนัก เน่ืองจากคลื่นความถี่ในครอบครองของ
คา่ยมอืถอืแต่ละรายยงัคงเพยีงพอต่อการใหบ้รกิารในปจัจุบนั นอกจากน้ี กสทช. ยงัมแีนวคดิทีจ่ะน า
คลื่นความถี่อื่นๆ เช่น คลื่น 2600 MHz และ 700 MHz มาจดัสรรเพื่อใหบ้รกิารโทรคมนาคม ทัง้น้ี อี
ไอซีมองว่า กสทช. อาจจดัสรรคลื่นความถี่อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น คลื่น C-Band (3.4-3.8 GHz) และ
คลื่นความถีร่ะดบัมลิลเิมตร (24.25-27.5 GHz) เพือ่ใหบ้รกิาร 5G ในอนาคต 

  แนวทางดังกล่าวอาจส่งผลให้ dtac ต้องทุ่มงบลงทุนเพื่อขยายโครงข่ายเพิ่มขึ้น  
โดยปจัจุบนั dtac มคีลื่นความถี่ในครอบครองเป็นคลื่นความถีส่งูทัง้หมด ประกอบไปดว้ยคลื่น 2100 
MHz ขนาดแบนด์วิธ 15X2 MHz และคลื่น 2300 MHz ขนาดแบนด์วิธ 60X1 MHz ที่คาดว่าจะ
สามารถเซน็สญัญากบั TOT ไดภ้ายในตน้ปีน้ีหลงัไดร้บัอนุญาตจาก กสทช. ซึ่งคลื่นความถี่สงูจะสง่
สญัญาณได้ไม่ไกลเท่าคลื่นความถี่ต ่า ท าให้ dtac อาจต้องลงทุนสรา้งเสาสญัญาณเพิม่ขึ้นเพื่อให้
ครอบคลุมพืน้ทีใ่หบ้รกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ทัง้น้ี อไีอซปีระเมนิวา่การลงทุนรวมของคา่ยมอืถอืทัง้ 3 ราย
มแีนวโน้มอยู่ในระดบัสูงถึงราว 1.2 แสนล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2018-2021 โดยจะเป็นการลงทุน
ดา้นอุปกรณ์ เสารบัสญัญาณ และ small cell เพื่อรองรบัความต้องการใชง้านดา้นขอ้มูลทีค่าดว่าจะ
เตบิโตขึน้กวา่ 3 เท่าภายในระยะเวลา 3 ปีขา้งหน้า 

Implication  การร่างหลักเกณฑ์และแผนการประมูลคลื่นความถี่ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามอง
เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยต้องค านึงถงึปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ ควบคู่ไปดว้ย เช่น 
การสรรหาคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสรจ็สิ้นภายในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2018 
ตลอดจนความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟความเรว็สูง เน่ืองจาก กสทช. ระบุเงื่อนไขว่า
จะต้องมกีารใช้งานคลื่นความถี่ดงักล่าวภายในปี 2020 ซึ่งหากการก่อสรา้งรถไฟความเรว็สูงเกิด
ความล่าช้า ก็มีโอกาสที่ กสทช. จะน าคลื่น 900 MHz มาจดัสรรเพื่อให้บรกิารด้านโทรคมนาคม
เชน่เดมิ 
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